

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

<b>ชื่อ</b>	นายวินัย อัจฉกัญญา	<b>สังกัด</b>	ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
<b>ตำแหน่ง</b>	รองศาสตราจารย์		
<b>การศึกษา</b>	วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, M.A.(Economics), Middle Tennessee State University, สหรัฐอเมริกา,		
<b>สาขาเชี่ยวชาญ/สนใจ</b>	สหกรณ์การเกษตร, Organizing Cooperative		
<b>โครงการวิจัย</b>			
ปี 2537-2538	การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ของสันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในการเป็นศูนย์บริการและฝึกอบรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย		
ปี 2546	แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม / องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย		
ปี 2547-2557	การสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.		
ปี 2550	การกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดยะลา (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		
ปี 2550	การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านเกษตรกรรม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ		
ปี 2550	การศึกษาคู่ความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าตลาดขายปลีก ขยายส่ง และตลาดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ		
ปี 2550	การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		
ปี 2551	การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		
ปี 2551	ผลงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ		
ปี 2551-2552	การศึกษาคู่ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำมันดิบ จังหวัดสระบุรี (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี		
ปี 2552-2553	การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมป่าไม้ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
ปี 2553	การศึกษาคู่ความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
ปี 2553-2554	การศึกษาคู่ความเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และการสำรวจออกแบบการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
ปี 2554	การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2554-2555	การออกแบบรายละเอียดอาคารโรงงานมาตรฐานสินค้า SMEs พื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.ปัตตานี (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
<b>บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ</b>			
ระดับชาติ			
- vijitsri sanganwongse, Vinai Arkongham, "Development of network (Value chain) among cooperatives and others organizations in suphanburi province", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 (2004)			

# สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## รายการผลงานวิจัย

<b>ชื่อ</b> นายวินัย อัจจงหาญ	
<b>ตำแหน่ง</b> รองศาสตราจารย์	<b>สังกัด</b> ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
- vijitsri sanganwongse, Vinai Artkongham, "Development of cooperatives network in Suphanburi province", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2006)	
<b>รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ</b>	
- รางวัลชมเชย งานวิจัย"แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี" เศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2547 เรื่อง "แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี" จาก การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42	

ผลงานวิจัยนี้เป็นรายการรวบรวมระหว่างปี 1 มกราคม 2537 - 5 มกราคม 2568